
 
บันทึกรายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๖๕ 
วันที่  30  เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว 

 
ผู้เข้าประชุม 
 

ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายเฉลิมวิทย์ ย่ำรุ่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว เฉลิมวิทย์ ย่ำรุ่ง  
2. นายวิสูทธิ์ ยอดขำ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว วิสูทธิ์ ยอดขำ  
3. นางสายัณห์ แพทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว หมู่ 1 สายัณห์ แพทอง  
4. นายสมบัติ แก้ววิเศษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว หมู่ ๒ สมบัติ แก้ววิเศษ  
5. นายวีระศักดิ์ จระเณร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว หมู่ ๓ วีระศักดิ์ จระเณร  
6. นายวิชาญ ศรีอ่ำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว หมู่ ๖ -ไม่มา-  
7. นายอนุชา เนตรบารมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว หมู่ ๗ อนุชา เนตรบารมี  
8. นายมนตรี บุรีทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว หมู่ ๘ มนตรี บุรีทอง  
9. นายบัญชา ชดช้อย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว บัญชา ชดช้อย  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายวิชาญ ศรีอ่ำ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว หมู่ ๖ 
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายโกมล แพทอง   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว 
2. นายสุเทพ แจ่มฟ้า   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว 
3. นายสมนึก เกตุสุข   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว 
4.นางสาว ทิพสุคนธ์ พยัคฆเรือง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว 
5. นายวีระพล ประสิทธิสม  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว 
6. นายสมชาย โพธิ์ทอง   หัวหน้าสำนักปลัด 
7.นางสาวขวัญยืน ปุยเงิน   นักวิชาการพัสดุ รก.ผอ.กองคลัง 
8.นายสุขุม ชุบขึ้น   นายช่างโยธา รก.ผอ.กองช่าง 
9.นางเบญจวรรณ เมืองเชียงหวาน   นักวิชาการศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษา 
10.นางสาวรัญช์ทิชา อ่อนเงิน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 
ประธานสภาอบต.ฯ เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาอบต.

หลักแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ 

1. การโอน(ย้าย) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
2. นายวิชาญ ศรีอ่ำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล     

หลักแก้ว หมู่ 6 ลา 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในสมัยประชุมวิสามัญ 

สมัยที ่ 3 ครั ้งที ่ 1 ประจำปี ๒๕๖๕ เมื ่อวันที ่ 26 กันยายน 
๒๕๖๕ เชิญเลขาฯ ชี้แจง  

เลขานุการสภาฯ    เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกฯที่เคารพ กระผมนายบัญชา ชดช้อย 
   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว ขอชี้แจงการประชุม            
   สภาครั้งท่ีแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่สำเนาให้ท่านสมาชิกฯไปแล้ว 

ครับ ให้ตรวจสอบดูว่าจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความใดๆ หรือไม่ 
ประธานสภาอบต.ฯ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆหรือไม่... ครับ ถ้าไม่มี       

ผมขอมติที่ประชุมด้วยว่า หากใครเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
ครั้งทีแ่ล้ว โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 6 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาอบต.ฯ 
ระเบียนวาระที่ 3   เรื่องเพ่ือพิจารณา 

3.1 ญัตติเรื ่อง ขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
2565 ในงบลงทุนโครงการปูทับผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
สายจากบ้านนายจำลอง สุขนวล ถึงต้นโพธ์ หมู ่ท ี ่  7 ตำบล       
หลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง งบประมาณตั้งไว้ 
370,000 บาท เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจง 

รก.ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภาฯและสมาชิกฯ กระผมนายสุขุม ชุบขึ ้น ขอชี ้แจง
รายละเอียด ดังนี้ เนื่องจาก มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ดังกล่าว แต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ จึงมีความจำเป็นจะขอกันเงิน 

ประธานสภาอบต.ฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เลขานุการสภาอบต.ฯ เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกฯกระผมขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่

เกี ่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.
2561 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “ในกรณีที ่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ    
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 
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ประธานสภาอบต. มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอะไรหรือไม่ เชิญครับ... 
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยว่าหากใครเห็นชอบญัตติเรื ่องขอ   
กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ในงบลงทุน
โครงการปูทับผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตสายจากบ้านนาย
จำลอง สุขนวล ถึงต้นโพธ์ หมู่ที่ 7 ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัย
ชาญ จังหวัดอ่างทอง งบประมาณตั้งไว้ 370,000 บาท โปรดยก
มือด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 6 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาอบต.ฯ 3.2 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.

2565 โครงการเทคอนกรีตที่พักสายตรวจ หมู่ที่ 4 ตำบลหลักแก้ว 
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉลี่ย
ทั ้งโครงการ พื ้นที ่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น ้อยกว่า 230.84          
ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (จำนวน 2 พื้นที่ ลักษณะตัว L) 
พร้อมลงหินคลุกบริเวณไหล่ลานตามจำนวนที่กำหนด (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั ้งที่ 11 ประจำปี 
2564 หน้าที ่  3 ข ้อที ่  7 งบประมาณตามข้อบ ัญญัต ิต ั ้ ง ไว้  
111,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เชิญหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ชี้แจง 

รก.ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภาฯและสมาชิกฯ กระผมนายสุขุม ชุบขึ ้น ขอชี ้แจง
รายละเอียด ดังนี้ เนื่องจาก มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ดังกล่าว แต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ จึงมีความจำเป็นจะขอกันเงิน 

ประธานสภาอบต.ฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เลขานุการสภาอบต.ฯ เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกฯกระผมขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่

เกี ่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.
2561 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “ในกรณีที ่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ    
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

ประธานสภาอบต. มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอะไรหรือไม่ เชิญครับ... ถ้าไม่มีผม
ขอมติที่ประชุมด้วยว่าหากใครเห็นชอบญัตติเรื่องขอกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 โครงการเทคอนกรีตที่พักสายตรวจ หมู่ที่ 4 
ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีลักษณะปริมาณ
งานโดยเฉลี่ยทั้งโครงการ พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 230.84  
ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (จำนวน 2 พ้ืนที่ ลักษณะตัว L) พร้อม
ลงหินคลุกบริเวณไหล่ลานตามจำนวนที่กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น         
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ปี พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 11 ประจำปี 2564 หน้าที่ 3    
ข้อที่ 7 งบประมาณตามข้อบัญญัติตั้งไว้ 111 ,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่ง
มื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 6 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาอบต.ฯ 3.3 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.

2565 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รื ้อผิวจราจร
คอนกรีตเดิมและลงลูกรังผิวจราจรใหม่) สายจากบ้านนายสมยศ   
คำแก้ว หมู่ที่ 6 ถึงบ้านนายสุนทร ป้อมศรี หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบล
หลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีลักษณะปริมาณ
งานโดยเฉลี่ยทั้งโครงการ รื้อผิวจราจรเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร มีความยาว 152 เมตร หรือมีพื ้นที ่ร ื ้อผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 456 ตารางเมตร และลงลูกรังผิว
จราจรใหม่ ขนาดผิวจราจรมีความกว้าง 3.00 เมตร มีความยาว 
296 เมตร มีความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ให้
ปริมาณลูกรังครบตามจำนวนบริเวณโครงการ (ตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลหลักแก้วกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ ่น ปี พ.ศ. 
2561 – 2565) หน้าที่ 196 ข้อ 113 ปรากฏในหน้าที่ 83/88 
งบประมาณ 86 ,000 บาท (แปดหม ื ่ นหกพ ันบาทถ ้ วน )              
เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจง 

รก.ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภาฯและสมาชิกฯ กระผมนายสุขุม ชุบขึ ้น ขอชี ้แจง
รายละเอียด ดังนี้ เนื่องจาก มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ดังกล่าว แต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ จึงมีความจำเป็นจะขอกันเงิน 

ประธานสภาอบต.ฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เลขานุการสภาอบต.ฯ เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกฯกระผมขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่

เกี ่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.
2561 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “ในกรณีที ่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ    
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

ประธานสภาอบต. มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอะไรหรือไม่ เชิญครับ... ถ้าไม่มีผม
ขอมติที ่ประชุมด้วยว่าหากใครเห็นชอบญัตติเร ื ่องขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (รื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิมและลงลูกรังผิวจราจรใหม่) สายจาก
บ้านนายสมยศ   คำแก้ว หมู่ที่ 6 ถึงบ้านนายสุนทร ป้อมศรี หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 
6 ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีลักษณะปริมาณ 
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งานโดยเฉลี่ยทั้งโครงการ รื้อผิวจราจรเดิม ขนาดผิวจราจรกว้ าง 3.00 
เมตร มีความยาว 152 เมตร หรือมีพ้ืนที่รื้อผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 456 ตารางเมตร และลงลูกรังผิวจราจรใหม่ ขนาดผิวจราจร
มีความกว้าง 3.00 เมตร มีความยาว 296 เมตร มีความหนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือตามสภาพพื ้นที ่ให้ปริมาณลูกรังครบตามจำนวนบริเวณ
โครงการ (ตามแบบที ่องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลหลักแก้วกำหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 196 ข้อ 113 
ปรากฏในหน้าที่ 83/88 งบประมาณ 86,000 บาท (แปดหมื่นหกพัน
บาทถ้วน) โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 6 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
นายวีระศักดิ์ จระเณร พ้ืนที่เท่าไหร่ และคอนกรีตเดิมพ้ืนผิวลูกรังต่ำให้ลงดินด้วย 
นายก อบต. เจรจากับผู้รับเหมาให้ปรับระดับดิน 
ประธานสภาอบต.ฯ 3.4 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง     
งบลงทุน ค ่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได ้ (ค ่าK)  ต ั ้งไว้ 
100,000 บาท คงเหลือ 63,000 บาท โอนลด 63,000 บาท 
คงเหลือ 0 บาท และแผนงานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 
3,550,000 บาท คงเหลือ 136,530 บาท โอนลด 33,300 
บาท คงเหลือหลังโอน 169,830 บาท รวมโอนลด 2 รายการ 
เป็นเงิน 96,300 บาท   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อ
ครุภ ัณฑ์การเกษตรแบบท่อสูบพญานาค  เช ิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ชี้แจง 

หัวหน้าสำนักปลัด เรียนประธานสภาฯและสมาชิกฯ กระผมนายสมชาย โพธิ์ทอง ขอชี้แจง
รายละเอียด ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วน
ตำบลหลักแก้ว มีความต้องการดำเนินการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบพญานาค  
จำนวน 1  เครื่อง ราคา 96,300.- บาท รวมงบประมาณ 96,300.- 
บาท 
 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1. เป็นท่อสูบน้ำแบบท่อพญานาค ขนาด 8 นิ้ว ชนิดเพลาใน หัวโต 
2. ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ แบบสูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ 
3. มีกำลังไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า ที่ 2,400 รอบต่อนาที 
4. ชนิดระบบการเผาไหม้ แบบไดเร็คอินเจคชั่น 
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5. ขนาดท่อสูบน้ำมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว ความยาวไม่น้อย
กว่า 6 เมตร 

6. ตัวท่อสูบน้ำทำด้วยสเตนเลสแท้ เส้นผ่าศูนย์กลางของแกนเพลาไม่
น้อยกว่า 1 นิ้ว 

7. ตัวเครื่องติดตั้งบนแท่นเหล็กหนาแข็งแรง ขับเคลื่อนด้วยระบบมู่เล่ย์
และสายพาน 

8. อุปกรณ์ประกอบ 
1. แท่นเหล็กเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย 2 ล้อ 

ขนาดกระทะไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 
2. สายส่งน้ำชนิดผ้าใบ ขนาด 8 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร 

 ประธานสภาอบต.ฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เลขานุการสภาอบต.ฯ เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกฯกระผมขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 กำหนดว่า  
 “ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด  
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ประธานสภาอบต. มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอะไรหรือไม่ เชิญครับ... 
ถ้าไม่มีผมขอมติที ่ประชุมด้วยว่าหากใครเห็นชอบญัตติเรื ่อง       
ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  งบลงทุน 
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)  ตั้งไว้ 100,000 บาท 
คงเหลือ 63,000 บาท โอนลด 63,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 
และแผนงานบริหารทั ่วไป งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 3,550,000 
บาท คงเหลือ 136,530 บาท โอนลด 33,300 บาท คงเหลือ
หลังโอน 169 ,830 บาท รวมโอนลด 2 รายการ เป ็นเงิน 
96,300 บาท   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
การเกษตรแบบท่อสูบพญานาค โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 6 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาอบต.ฯ 3.5 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์การเกษตร ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 (เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบพญานาค) แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน รายการแบบท่อสูบน้ำพญานาค 
จำนวน 1 เครื่อง ราคา 96,300 บาท (เก้าหมื่นหกพันสามร้อย
บาทถ้วน) (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เดือนธันวาคม 2564) 
เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจง 
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หัวหน้าสำนักปลัด เรียนประธานสภาฯและสมาชิกฯ กระผมนายสมชาย โพธิ์ทอง ขอชี้แจง

รายละเอียด ดังนี้ เนื่องจาก มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ดังกล่าว แต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ จึงมีความจำเป็นจะขอกันเงิน 

ประธานสภาอบต.ฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เลขานุการสภาอบต.ฯ เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกฯกระผมขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่

เกี ่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.
2561 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “ในกรณีที ่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ    
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

ประธานสภาอบต. มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอะไรหรือไม่ เชิญครับ... ถ้าไม่มีผม
ขอมติที ่ประชุมด้วยว่าหากใครเห็นชอบญัตติเร ื ่องขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภ ัณฑ์
การเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบ
พญานาค) แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน รายการ
แบบท่อสูบน้ำพญานาค จำนวน 1 เครื่อง ราคา 96,300 บาท (เก้าหมื่น
หกพันสามร้อยบาทถ้วน) (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เดือนธันวาคม 
2564)  โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 6 เสียงเป็นเอกฉันท์  
ประธานสภาอบต.ฯ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านสมาชิกแต่ละหมู่ เริ่มหมู่ที่ 1 - 8 
 
นายวีระศักดิ์ จระเณร หารือเรื่องน้ำท่วมขอสนับสนุนกระสอบทราย และเรื่องทำถนนบ้านหนอง 
ส.อบต.หมู่ที่ 5  สองห้อง หมู่ 5 บ้านนายชอบ  
นายกอบต.ฯ เตรียมแผนรองรับน้ำท่วม ติดขัดเรื่องระเบียบกฎหมาย ให้รองสุเทพ 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กองช่าง ทีมงานป้องกัน หัวหน้าสำนัก ให้เร่ง
ทำตามแผน และฝากรองนายกทั้งสองท่าน ให้มอบหมายงาน 

ประธานสภาอบต.ฯ มีสมาชิกท่านใดมีอะไรอีกหรือไม่... ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม  
 เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 
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ลงชื่อ...............................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
 (นายบัญชา ชดช้อย) 

เลขานุการสภาอบต.ฯ 
 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้รับรองรายงานการประชุม  
 (นายเฉลิมวิทย์ ย่ำรุ่ง) 

  ประธานสภาอบต.ฯ  
 

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

 
ลงชื่อ..... .......................................... ลงชื่อ...............................................  

(นางสายัณห์ แพทอง)   (นายวิชาญ ศรีอ่ำ) 
             คณะกรรมการตรวจฯ           คณะกรรมการตรวจฯ 
 

 
ลงชื่อ...............................................  

             (นายวีระศักดิ์ จระเณร) 
          ประธานคณะกรรมการตรวจฯ 
 
 
 
 


